



แถลงการณ์สภาการแพทย์แผนไทย

ฉบับที่ ๑

เนื่องในขณะนี้ได้มีการประกาศใช้ (ร่าง) พรบ.ยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งเปิดโอกาสให้มีการนำกัญชามาใช้ประโยชน์ในทางการแพทย์โดยแพทย์แผนไทย สภาการแพทย์แผนไทย จึงขอแจ้งการดำเนินการที่ผ่านมาให้สมาชิกสภาการแพทย์แผนไทยทราบ ดังนี้

๑. สภาการแพทย์แผนไทยร่วมกับเครือข่ายต่าง ๆ ได้ต่อสู้เรียกร้องสิทธิอันชอบธรรมของสมาชิกสภาการแพทย์แผนไทย เพื่อใช้กัญชาตามภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยในหลายเดือนที่ผ่านมา ช่วงที่มีการพิจารณาร่างประมวลกฎหมายยาเสพติด (ขณะนี้ยังอยู่ในการพิจารณาของ สนช.) และ (ร่าง) พรบ. ยาเสพติดให้โทษที่เสนอโดยท่านสมชาย แสวงการ ซึ่งขณะนี้ได้ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ชื่อ พรบ.ยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ จึงเป็นที่มาของการร่างกฎหมายรองต่าง ๆ ตามที่วิจารณ์กันอยู่ขณะนี้ คือ (ร่าง) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข กำหนด หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข สำหรับผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยและหมอพื้นบ้านที่จะสามารถปรุงและสั่งจ่ายตำรับยาที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่ได้ ซึ่งมีการประชุมคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษ เมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ที่ผ่านมา

๒. สภาการแพทย์แผนไทย กรมการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก และเลขาธิการอาหารและยา ได้ประชุมเพื่อกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการใช้ตำรับยาที่มีกัญชาปรุงผสมมาก่อนแล้ว โดยสภาการแพทย์แผนไทยเข้าใจ มาโดยตลอดว่ากรอบแนวคิดหลัก คือใช้ได้เฉพาะในสถานพยาบาลของรัฐ โดยหลักเกณฑ์เดียวกับแพทย์แผนปัจจุบันเพราะได้รับการชี้แจงเช่นนั้น จนกระทั่งการประชุม เมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ วาระพิจารณาร่างกฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตผลิต นำเข้า ส่งออก จำหน่าย หรือมีใช้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ เฉพาะกัญชาจึงได้ทราบว่า หลักเกณฑ์การใช้แตกต่างจากแพทย์แผนปัจจุบัน ซึ่งสภาการแพทย์แผนไทยได้เสนอขอแก้ไขในที่ประชุมแล้ว (หลักฐานอยู่ในรายงานการประชุม) โดยให้แก้ไข (ร่าง) ประกาศกฎกระทรวงสาธารณสุขให้ผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยสามารถดำเนินการได้ ทั้งในสถานพยาบาลของรัฐและสถานพยาบาลเอกชนเช่นเดียวกับแพทย์แผนปัจจุบัน และเลขาธิการอาหารและยา ได้แจ้งว่าจะมีการ ประชาพิจารณ์ ในวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ก็จะได้รวบรวมประเด็นต่าง ๆ เพื่อพิจารณาแก้ไขพร้อมกัน

๓. การประชาพิจารณ์กฎหมายทุกฉบับเป็นสิทธิอันชอบธรรมของประชาชนที่กำหนดไว้ตามรัฐธรรมนูญและเป็นกระบวนการของการออกกฎหมาย ผมขอเชิญชวนให้ทุกท่านไปใช้สิทธิ เพื่อรับรู้และปกป้องสิทธิ เพราะกฎหมายเป็นสิ่งสำคัญเป็นกรอบกติกาในการประกอบวิชาชีพ ไม่สามารถละเลยได้

๔. การดำเนินการของสภาการแพทย์แผนไทยในขณะนี้

๔.๑ ได้มีหนังสือถึงคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษให้แก้ไข มาตรา ๒ ของร่างประกาศตามที่ได้ชี้แจงไว้แล้ว

๔.๒ เตรียมการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการวิชาชีพการแพทย์แผนไทยและผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์ที่จะใช้ตำรับยาที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่ได้

๔.๓ จัดทำหลักสูตรการอบรมร่วมกับกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

คณะกรรมการสภาการแพทย์แผนไทยซึ่งเป็นตัวแทนของผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย ย่อมต้องปกป้อง ค้ำครองสิทธิอันควรมี ควรได้ ของสมาชิกสภาการแพทย์แผนไทยตามหลักนิติธรรม รวมไปถึงการคุ้มครองผู้บริโภค การรับข้อมูลข่าวสาร ขอให้สมาชิกสภาการแพทย์แผนไทยทุกท่านใช้วิจรรย์ญาณตามหลักการและเหตุผลในการรับข้อมูลข่าวสารที่ควรจะเป็นเพื่อการพัฒนาวิชาชีพการแพทย์แผนไทยให้ทัดเทียมกับวิชาชีพอื่น ๆ ในระบบการสาธารณสุข

พลเรือเอก



(ชาญชัย เจริญสุวรรณ)

นายกสภาการแพทย์แผนไทย

 กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒